

## NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 8 (SỐ 2)

(Trong thời gian học sinh nghỉ học phòng tránh dịch bệnh COVID-19)

### **Bài tập 1: Đọc và cho biết cách lập luận của các đoạn văn sau:**

- “*Những cách chống nạn đói chia ra làm mấy hạng như: cấm nấu rượu bằng gạo hay bắp, cấm các thứ bánh ngọt... để cho đỡ tốn ngũ cốc. Như vùng này sản sẽ thức ăn cho vùng khác, đỡ đầu cho các vùng khác. Như ra sức tăng gia, trồng trọt các thứ rau, khoai,... Nói tóm lại, bất cứ cách gì, hãy làm cho dân đỡ đói lúc này và ngăn ngừa nạn đói mùa sau, chúng ta đều phải làm cả.*”

- Trong hoàn cảnh “*trăm dâu đổ đầu tằm*” ta càng thấy chị Dậu là 1 người phụ nữ đảm đang, tháo vát. Một mình chị phải giải quyết mọi khó khăn đột xuất của gia đình, phải đương đầu với những thế lực tàn bạo: quan lại, cường hào, địa chủ và bọn tay sai của chúng. Chị có khóc lóc, có kêu trời nhưng chị không đứng khoanh tay mà tích cực cứu chồng khỏi hoạn nạn. Hình chị Dậu hiện lên vững chãi như 1 chỗ dựa vững chắc của cả gia đình.

- Ông tôi năm nay đã già lắm rồi. Râu, tóc ông bạc phơ. Lưng ông đã còng, ông phải chống gậy và đi lại rất chậm. Mặt ông hiền hậu, đứa cháu nào cũng được ông thương. Mỗi bữa ông chỉ ăn được lưng bát cơm. Chiều nào ông cũng ra thăm vườn. Ông hay hỏi chuyện học hành, thi cử của các cháu.

- Nắng đã lên rồi dải 1 màu vàng nhạt trên thảm cỏ xanh. Trong vườn trăm hoa đua nở, phô hương khoe sắc. Gió xuân ve vuốt hàng cây bên đường. Từng đàn chim én dập diu như đưa thoi trên mặt ruộng. Lúa con gái mỡ màng. Sóng lúa nhấp nhô cuộn cuộn. Khắp các ngã đường, dòng người trẩy hội đông vui, nhộn nhịp thế.

- Muốn xây dựng chủ nghĩa XH thì phải tăng gia sản xuất. Muốn tăng gia sản xuất tốt thì phải có kĩ thuật cải tiến. Muốn sử dụng tốt kĩ thuật cải tiến thì phải có văn hoá. Vậy, việc bổ túc văn hoá là cực kì cần thiết.

**Bài tập 2:** Chứng minh rằng: Văn học dân tộc ta luôn ca ngợi những ai biết “*thương người như thể thương thân*” và nghiêm khắc phê phán những ai lạnh lùng, thờ ơ trước những người gặp hoạn nạn.

**Bài tập 3:** Hãy viết một bài văn nghị luận nêu rõ **tác hại của một trong các tệ nạn xã hội** mà chúng ta cần phải kiên quyết và nhanh chóng bài trừ như: *Cờ bạc, tiêm chích ma túy*, hoặc tiếp xúc với *văn hóa phẩm không lành mạnh...*

**Bài tập 4:** Trong thư gửi học sinh cả nước nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thiết tha căn dặn: *“Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có được vẻ vang bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”*.

**Em hiểu thế nào về lời dạy đó?**